
รายงานการประชุม “กลุ่มผู้บริหาร” 
การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งท่ี ๑๑ 
วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑๕) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

*********************************************************************************************** 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
   ประธานที่ประชุมเครือข่ายฯ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สทุธินันท์  ชื่นชม ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๓. อาจารย์อ านาจ  โกวรรณ  ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เชียงใหม่ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๖. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๘. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดภารกิจ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
 เลขานุการฯ 
๒. นายเจนต์  คันทะ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม  ประธานที่ประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๑  ได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิก 
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ผู้เข้าร่วมประชุม เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ  
      ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุมเครือข่ายฯ ว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการเลื่อนมาจาก
ก าหนดการเดิมที่ได้แจ้งไปแล้ว ก าหนดจัดการประชุมเดิม วันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ท าให้ต้องเลื่อนการจัด
ประชุมมาเป็นวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
     ๒.๑ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม ประธานที่ประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๑ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ประธานที่ประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ น าเสนอรายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมพิจารณา 
    ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้                     
วาระท่ี ๖.๒ หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๔ จากข้อความ “KPIULIB” แก้ไขเป็น “KPRULIB” 
 มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่านระบบสหบรรณานุกรม ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย  
  ประธานที่ประชุมเครือข่ายฯ ติดตามความคืบหน้าของการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ตาม
มติที่ประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑๐ ที่ได้พิจารณาร่วมกัน เรื่องการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของส านักวิทย
บริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับส่วนกลาง จึงมีมติให้ใช้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดผ่านระบบสหบรรณานุกรม (UCTAL) ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยให้ใช้แบบฟอร์ม
และหลักเกณฑ์การให้บริการตามท่ีเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
  อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์  ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
(Interlibrary Loan) ผ่านระบบสหบรรณานุกรม ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ซ่ึงถือว่าเป็นการดีที่มีระบบ
กลางที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการยืมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติทุกระบบ เนื่องจากมีโครงสร้างมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถพัฒนาต่อยอดระบบดังกล่าวได้มากกว่าโปรแกรมทีห่น่วยงานพัฒนาขึ้นเอง ซ่ึงมีข้อจ ากัด
หลายประการ และให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การยืมระหว่างห้องสมุดอาจสามารถให้ยืมได้มากกว่าหนังสือ โดย
ที่ประชุมเครือข่ายฯ เห็นชอบด้วย แต่ทั้งนีต้้องขึ้นอยู่กับขอบเขตอ านาจในการอนุมัติให้ยืมได้ของผู้อ านวยการ
แต่ละแห่งประกอบด้วย ซึ่งจะขอหารือร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายในโอกาสต่อไป 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบรายปี สืบเนื่องจากการหารือกันในที่ประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
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ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง ได้หารือต่อที่ประชุมเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบรายปีเป็น
งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในอนาคตน่าจะมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้บ้าง เพ่ือช่วยมหาวิทยาลัย
ประหยัดงบประมาณให้สามารถน าไปพัฒนาในส่วนอื่นและหากเป็นไปได้น่าจะมีการใช้ระบบห้องสมุดนี้ร่วมกัน
ของกลุ่มเครือข่ายฯ ในระดับมหาวิทยาลัย เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบฯ รายปี ที่ค่อนข้างสูงให้ลดลงเพ่ือประหยัดงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ได้ให้ข้อเสนอแนะในการใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ ซ่ึงแต่เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีนโยบายในการน าไปใช้ในการบริการวิชาการและการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยต่อมาได้มีการจดลิขสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมของห้องสมุด 
จึงท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้ด้านการให้บริการวิชาการจากระบบห้องสมุดฯ ดังกล่าว ซึ่งทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารระดับสูงระหว่างอธิการบดีของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่จะพิจารณาให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกันในโอกาสต่อไป  
   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรน าเสนอระบบห้องสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือเป็นทางเลือกในการ
พิจารณาระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ในการประชุมเครือข่ายวิชาการฯ ครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม    รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 ๓.๒ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ภาคเหนือ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ ได้รายงานสรุปการด าเนินงานตามที่ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ก าหนดจะจัดประชุม Conference 
Online ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และก าหนดหัวข้อผลงานวิจัยและหัวข้ออ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอ แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ท าให้ต้องเลื่อน
การจัดประชุมออกไปก่อน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบในวาระการประชุม)  
 มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
 ๓.๓ แนวทางการใช้เว็บไซต์เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง  
                รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องแนวทางการใช้เว็บไซต์
เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เพ่ือให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และให้แอดมินของแต่ละมหาวิทยาลัยร่วมเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว ตาม
เอกสารคู่มือการใช้เว็บไซต์ เพ่ือให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบในวาระการประชุม)  
 มติที่ประชุม    รับทราบ และให้แต่ละมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 ๓.๔ การส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษากลุ่มราชภัฏ โดยความร่วมมือจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ประธานที่ประชุมเครือข่ายฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑๐ ที่ได้ร่วมกันพิจารณา
เรื่องการส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษากลุ่มราชภัฏ ที่ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยด าเนินการวางแผน 
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และก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน พร้อมทั้งร่วมกันปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ได้รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการ ส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ใช้ระบบทดสอบ
ทางด้านดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงได้น ามาวิเคราะห์ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยได้ด าเนินการในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  จ านวน ๒ รอบ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ใช้ข้อสอบของ IC3 ของ
บริษัท ARIT จึงได้น าผลการด าเนินการสอบดังกล่าว มาวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินการสอบในครั้งนี้  
โดยในรอบแรกได้ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้
สมัครและเข้าสอบทีละคณะ และช่วงที่ ๒ เป็นช่วงเข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลทั้ง ๔ ด้าน หากสอบตก สามารถเข้ารับการอบรมและเข้าทดสอบใหม่ได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้
เข้ารับการอบรมและสอบได้ ๒ ครั้ง และน าผลการด าเนินโครงการมาประเมินผลการด าเนินการว่าสถิติ
นักศึกษาที่เข้าสอบของแต่ละคณะว่าผ่านการทดสอบจ านวนเท่าไหร่ ด้านใดบ้างเพ่ือน ามาปรับวิธีการ
ด าเนินการให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคณะ แต่ละชั้นปี และปรับวิธีการอบรมการใช้เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน แต่ละหัวข้อให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละช่วง  โดยการสร้างระบบ
และกลไกให้ประธานสาขาและอาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวด้วย 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบในวาระการประชุม)  
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม และอาจารย์อ านาจ  โกวรรณ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เริ่มด าเนินการในปีการศึกษานี้ โดยได้ด าเนินการน าไปบรรจุใน
เนื้อหาวิชา GE และมีแนวทางในการด าเนินการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือให้อาจารย์
ในแต่ละคณะได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาให้บรรลุตามตัวชี้วัด
ดังกล่าว ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าการ
ด าเนินการต่าง ๆ ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยก าหนดเป็นนโยบาย 
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ และจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษา  
   อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าควรให้แต่ละมหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท าระบบทดสอบทางด้านดิจิทัลที่เทียบเท่า IC3 หรือระบบทดสอบสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นระบบทดสอบที่ได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นควรให้ด าเนินการตามนโยบายและแนวทางของแต่ละ
มหาวิทยาลัย และควรมีการด าเนินการจัดท าข้อสอบวัดความรู้ ส าหรับใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 มติที่ประชุม    รับทราบ และให้แต่ละมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๔.๑ การจัดท าหนังสือรวมบทความวิชาการ/บทความวิจัย (Proceeding) จากการเข้าร่วมน าเสนอ
แบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๑ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม ประธานที่ประชุมเครือข่ายฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือ
รับทราบว่า ในการประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๑ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ณ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ทางเจ้าภาพได้จัดท าหนังสือรวมบทความ
วิชาการ/บทความวิจัย (Proceeding) เพ่ือเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยของ 
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บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้เข้าร่วมน าเสนอแบบ Oral presentation ที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านห้องสมุด ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และด้านบริหารส านักงาน แก่ผู้สนใจและต่อสาธารณชน เพ่ือช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ งานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการใช้
ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับช านาญการ เชี่ยวชาญ หรือเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบในวาระการประชุม)  
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ แนวทางการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (ส านักงานสีเขียว) ในกลุ่มเครือข่ายส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว สู่
การเป็นส านักงานสีเขียว ซึ่งมีมาตรฐานการด าเนินงานแบบเดียวกับมาตรฐาน ISO และมีข้อดีกว่าคือมี
ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบในวาระการประชุม)  
 มติที่ประชุม    รับทราบ และให้แต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
 
 ๕.๒ แนวทางการด าเนินงานห้องสมุดมนุษย์ในกลุ่มเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม  ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุด
มนุษย์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เริ่มลงนามเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ โดยเป็น
สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ และได้รับมอบหมายให้เป็น เจ้าภาพในการด าเนินการจัด
ประชุม/สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๘ และได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศ อันเป็นการจัดกิจกรรมห้องสมุดในรูปแบบห้องสมุดมนุษย์ (Human 
Library) เป็นการเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้จากหนังสือมีชีวิต หรือ Living Books ที่ได้มี
การสั่งสมความรู้ผ่านประสบการณ์จากเจ้าของหนังสือมีชีวิต โดยยืดหลักการเปลี่ยนความรู้จากหนังสือมาเป็น
คน ให้คนเล่าเรื่องแทนหนังสือ และได้จัดท าเป็นฐานข้อมูลออนไลน์และเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 
ให้กับผู้รับบริการ เป็นฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา และได้จัดท าหนังสือมีชีวิต
เพ่ิมเติมอีกจ านวน ๑๓ เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบในวาระการประชุม)  
 มติที่ประชุม    รับทราบ และให้แต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
 
 ๕.๓ การก าหนดชื่อการประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เป็นภาษาอังกฤษ และสัญลักษณ์ประจ ากลุ่มเครือข่าย 
  ประธานที่ประชุมเครือข่ายฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมร่วมพิจารณาชื่อการประชุมเครือข่ายฯ ตามท่ี
ได้มีการด าเนินการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง มาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ได้เริ่มมีการจัดท าหนังสือรวมบทความวิชาการ/
บทความวิจัย (Proceeding) จากผลงานวิชาการที่บุคลากรได้เข้าร่วมน าเสนอแบบ Oral presentation ใน
การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการฯ ทั้งนี้ยังขาดชื่อการประชุมที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ที่ประชุม
พิจารณาก าหนดชื่อการประชุมเครือข่ายฯ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการตีพิมพ์เอกสาร โดยที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาและตั้งชื่อการประชุม ดังนี้  
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   ชื่อภาษาไทย: การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๑* 
   ชื่ อภาษา อั งกฤษ : Proceedings: The 11th*  Academic Resources and Information 
Technology Network Conference of Northern Rajabhat University  
   ซ่ึง *ครั้งที่ของการประชุม จะเปลี่ยนไปตามล าดับที่ของการจัดประชุมในแต่ละครั้ง 
   การพิจารณาตราสัญลักษณ์ประจ ากลุ่มเครือข่าย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะ
ให้มีการจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ในการประชุมครั้งต่อไป   
 มติที่ประชุม    รับทราบ และให้แต่ละมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 ๕.๔ การพิจารณาเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายฯ ครั้งต่อไป 

ประธานที่ประชุมเครือข่ายฯ ได้ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเจ้าภาพในการจัดประชุม
เครือข่ายฯ ครั้งต่อไป โดยพิจารณาตามข้อมูลการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายฯ แต่ละครั ้ง 
ตามล าดับดังนี้ 

ครั้งที่ ๑   ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ครั้งที่ ๒   ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๓   ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ครั้งที่ ๔   ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ครั้งที่ ๕   ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ครั้งที่ ๖   ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ ๗   ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๘   ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๙   ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ซึ่ งเจ้าภาพในครั้ งต่อไปควรจะเป็นส าน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แต่เนื่องจากส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่ได้มาเข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบกับจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารฯ ตามวาระ ที่ประชุมจึงมีมติขอเสนอชื่อ ส านัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑๒ โดย
ประสานแจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทราบตามหลักการเบื้องต้นดังกล่าว และตามมติที่ประชุมนี้ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้ประสานแจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ทราบในล าดับต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง ได้หารือแนวทางการร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งมีข้อติดขัดในหลายด้าน ตั้งแต่กระบวนการร่างนโยบาย ขั้นตอน
และแนวปฏิบัติ ที่ต้องน าเสนอให้ฝ่ายกฎหมายและหน่วยตรวจสอบภายในร่วมพิจารณาร่างดังกล่าว  
   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่ากระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการร่างนโยบายเพ่ือ
น าเสนอมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีบางมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ
จัดท าประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศแล้ว สามารถน ามา
เป็นใช้เป็นแนวทางในการจัดท าร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวได ้
  มติที่ประชุม    รับทราบ  
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 ๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร  ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้าง
ความร่วมมือร่วมกันด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามที่ได้มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน เห็นว่ามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจหลายระบบ และบางระบบมีการใช้งาน
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถน ามาพัฒนา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ระหว่างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง ได้ให้ข้อคิดเห็นสนับสนุนเรื่องการใช้และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใช้งานภายในส านักงาน เช่น ระบบ e-Meeting ว่าควรมีการแบ่งปัน และสร้าง
ความร่วมมือร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย อาจเป็นในรูปแบบส่งบุคลากรมาเรียนรู้ หรือเชิญไปเป็น
วิทยากร เพ่ือการพัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย  
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายร่วมกันใน
การใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาขึ้น โดยให้
มีตราสัญลักษณเ์ครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยก ากับด้วย และเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร นักวิชาการที่
พัฒนาระบบฯ ได้มีโอกาสแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานและนวัตกรรม
ของแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ในการจัดการประชุม 
สัมมนา การจัดงานบุ๊คแฟร์ ในรูปแบบโครงการเพ่ือสร้างรายได้และสร้างความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย 
หรือการพัฒนาระบบ Green digital ที่เป็นตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หรือจัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้พิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น.  
 
 
 
           (นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย) 
                                รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  
                                                              ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
              ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม) 
                         ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
                                    ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


